
“สำเนา” 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจำป พ.ศ.2567 
วันพฤหัสบดีท่ี  29  กุมภาพันธ พ.ศ.2567 

เวลา   10.00  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง 

ผูมาประชุม 
1 นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง ประธานสภาเทศบาลตำบลทายาง 
2 
3 

นายชลเกา  ฉ่ำมะนา 
นายไพโรจน  อุยตระกูล 

รองประธานสภาเทศบาลตำบลทายาง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  

4 นายบัญชา  วิจิตรปญญารักษ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
5 นายเอกรัฐ  กิจพวงสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
6 นายพยงค   พุทธา     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
7 นายหัสดิ์  ศรีสวัสดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  
8 นายสมชาย  สิงหโตทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
9 นายฉลาด   พุกเขียว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 

10 นายพิชัย    ไฝศิร ิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 
11 นายจีรศักดิ์  มาลัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 

 

ผูไมมาประชุม 
1 นายสัญชัย  ปนทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง 

 

ผูเขารวมประชุม 
1 นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
2 นายสุรชัย  จัตตุพรพงษ รองนายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
3 นายเทียนชยั  คชานันท รองนายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
4 นายทองใบ  เพ็งสวาง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
5 นายศุภพล   พรสมบูรณศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทายาง 
6 นายภราดร  เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลตำบลทายาง 
7 นางมธุรจน  สุภาษิต หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
8. นางวิมลทิพย  เครื่องทิพย ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
9 นางสุดาพร  พัดแสง ผูอำนวยการกองคลัง 

10 นายสามารถ  ยืนเยี่ยม ผูอำนวยการกองชาง 
11 นายปริญญา  ราชศิร ิ ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
12 นายกนก  พวงทอง ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
13 นางนันทพร  แสงยุนนท ผูอำนวยการกองการศึกษา 
14 นางพัทธนันท  ก่ำแกว ผูจัดการสถานธนานุบาล 
15 นายวัลลภ  สงลา หัวหนาฝายการโยธา 

รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองการประปา 
16 นางสาวอริญชญา  ผลศรัทธา เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน  
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลไดมาครบองคประชุมแลว กระผมขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล    
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   และเปดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1   ประจำป  พ.ศ.๒๕๖7          
ตามระเบียบวาระการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลมานั่งครบองคประชุมแลว  ดิฉันขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ทายาง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจำป  พ.ศ.๒๕๖7  วันพฤหัสบดีท่ี 29 กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖7  เวลา  ๑๐.๐๐ น.        
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง     และกอนท่ีจะเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม      
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจำป  
พ.ศ.2567  ใหท่ีประชุมทราบ   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล คะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
กอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระการประชุม  กระผมขออานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง สมัยสามัญ    
สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ.2567  ใหท่ีประชุมไดรับทราบ 
 

ประกาศเทศบาลตำบลทายาง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจำป  ๒๕67 

-------------------------------------------- 
  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง   ครั้งแรก   ประจำป  ๒๕66   เม่ือวันท่ี  20  
กุมภาพันธ  2566  มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป  ๒๕67  ตั้งแตวันท่ี ๑ กุมภาพันธ  2567  
เปนตนไป  มีกำหนดไมเกิน  ๓๐  วัน 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา   ๒๕   แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจำป  ๒๕67  
ตั้งแตวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ  2567   เปนตนไป  มีกำหนดไมเกิน  ๓๐  วัน 

  จึงประกาศใหทราบท่ัวกัน 

    ประกาศ   ณ  วันท่ี   31  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖7 
 
       
             (นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง) 
              ประธานสภาเทศบาลตำบลทายาง 
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นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล  ไดอานประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1   
ประจำป พ.ศ.2567  ใหท่ีประชุมทราบแลว  ดิฉันขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ระเบียบวาระนี้ไมมี  ขอเขาระเบียบวาระท่ี 2  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี  4  
   ประจำป พ.ศ.2566  เม่ือวันท่ี  27  ธันวาคม  2566 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานตรวจดูรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  
ประจำป  พ.ศ.๒๕๖6   เม่ือวันท่ี 27  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖6  ท่ีไดสำเนาแจกใหทุกทานทราบลวงหนาแลว  มีสมาชิก
สภาเทศบาลทานใดจะขอแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความรายงานการประชุมฯ ขอเชิญคะ 

เม่ือไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดขอแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความรายงานการประชุมฯ  ดิฉัน 
ขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลคะ  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   10  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 10 เสียง  (สมาชิกสภา
เทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง  มีมติ  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจำป พ.ศ.๒๕๖6   เม่ือวันท่ี 27  ธันวาคม 2566 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี ๓ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ.2567 และกำหนดวันเริ่ม 
    ประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของป  พ.ศ.2568 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 24 วรรคแรก  ในป
หนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ สี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรก  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปใหสภาเทศบาล
กำหนด  มาตรา 24 วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกำหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาขยายเวลาออกไปอีก
ตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2565 ขอ 11 (2)  สำหรับเทศบาลใหสภาเทศบาล
กำหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจำปแตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกำหนดก่ีวัน กับให
กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไปและมีกำหนดก่ีวัน 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลฯ ไดชี้แจงระเบียบฯ ใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลว 
นั้น  เพ่ือใหการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ.2567  และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของป
พ.ศ.2568   เปนไปตามระเบียบฯ  ดิฉันขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดเสนอการกำหนดสมัยประชุม
สามัญประจำป พ.ศ.2567   และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของป พ.ศ.2568  ขอเรียนเชิญคะ 

นายพิชัย  ไฝศิริ 
สมาชิกสภาเทศบาล     

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
กระผม  นายพิชัย  ไฝศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  ตามมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง      
ครั้งแรก  ประจำป พ.ศ.2566  เม่ือวันท่ี  20  กุมภาพันธ  พ.ศ.2566  ไดกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ       
สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ.2567  ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ  พ.ศ.2567 เปนตนไป  มีกำหนดไมเกิน 30 วันไวแลวนั้น 
กระผม  นายพิชัย ไฝศิริ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  จึงขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจำป  พ.ศ.2567  
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของป พ.ศ.2568  ดังนี้ 
  1.สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เปนตนไป มีกำหนดไมเกิน 30วัน 

2.สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2567 เปนตนไป มีกำหนดไมเกิน 30 วัน 
3.สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2567 เปนตนไป  มีกำหนดไมเกิน 30 วัน 

  4.สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2568 เปนตนไป มีกำหนดไมเกิน 30 วัน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
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นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอผูรับรองคะ 

นายหัสดิ์  ศรีสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
กระผมนายหัสดิ์  ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง   ขอรับรองครับ 

นายฉลาด  พุกเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
กระผม  นายฉลาด  พุกเขียว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  ขอรับรองครับ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายหัสดิ์  ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล  และนายฉลาด  พุกเขียว สมาชิกสภาเทศบาล   
รับรองถูกตองครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม  เชิญคะ 
  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนแลว  ดิฉันขอมติท่ีประชุมคะ 

สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   10  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ.2567 และกำหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญ  สมัยแรกของป พ.ศ.2568 เปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 10 เสียง (สมาชิกสภาเทศบาล)  งดออกเสียง 
1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 
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นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมติ เห็นชอบตามท่ีเสนอนะคะ 
  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  4 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ  เรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๗ , แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ –  

๒๕๗๐) เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๗ และแผนพัฒนาทองถิ่น   

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แกไข ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลทายาง  

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม  หมวด ๔ ขอ ๒๑ , ๒๒ และ ๒๒/๑  และหมวด  ๕  ขอ  ๒๔  ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช

แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว  และนำไปปฏิบัติ  รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

องคการบริหารสวนจังหวัด อำเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ  และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  

ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใช  และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบฯ ใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลวนั้น 
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง  ขอเสนอญัตติ เรื่อง  การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ –  

๒๕๗๐)  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๗ ,  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง   

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  แกไข  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๗  ของเทศบาล

ตำบลทายาง  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

 
 
 
 
 



 
-7- 

 
หลักการ 

    แจงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) )  เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗         

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๗ และแผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  แกไข  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๗  ของเทศบาลตำบลทายาง ตอสภาเทศบาลตำบลทายาง       

เพ่ือทราบ 

เหตุผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  หมวด ๔ ขอ ๒๑ , ๒๒ และ ๒๒/๑  และหมวด  ๕  ขอ  ๒๔  ใหผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว  และนำไปปฏิบัติ  รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ

บูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อำเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ  และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดย

ท่ัวกัน  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใช  และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

            ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  หมวด ๔ ขอ ๒๑ , ๒๒ , ๒๒/๑  และหมวด ๕      

ขอ ๒๔ เทศบาลตำบลทายาง  จึงขอแจงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ิมเติม ครั้ง ท่ี ๑/๒๕๖๗ ,  แผนพัฒนา

ท อ ง ถิ ่น  (พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๖  – ๒ ๕ ๗ ๐ )  เป ลี ่ย น แ ป ล ง   ค รั ้ง ที ่  ๑ /๒ ๕ ๖ ๗  แ ล ะ แ ผ น พ ัฒ น า ท อ ง ถิ ่น   

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  แกไข  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๗  ของเทศบาลตำบลทายาง เม่ือวันท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๖๗  

ตอสภาเทศบาลตำบลทายาง เพ่ือทราบ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง  รับทราบการแจงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ .ศ . ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  เพิ่ม เติม ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๗ ,  แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ . ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เปลี่ยนแปลง  ครั้ง ท่ี ๑/๒๕๖๗ และแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  แกไข  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๗  

ของเทศบาลตำบลทายาง  ตามลำดับ  

  ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2563   หมวด  4  
ขอ  27  การโอนงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
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นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบฯ ใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลวนั้น 
ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน     
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง  ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม   ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
ขอใหสภาทองถ่ินพิจารณาอนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้ งจายเปนรายการใหม              

เพ่ือจายเปนคาครุภัณฑ   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ              
เปนจำนวนเงิน  73,000.-บาท (เจ็ดหม่ืนสามพันบาทถวน)   

เหตุผล 
  ดวยสำนักปลัดเทศบาล  มีความจำเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเปนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามท่ีรัฐบาลไดสงเสริมใหทุกหนวยงานพัฒนาการใหบริการดานการจัดการ
เอกสารแบบดิจิทัลเพ่ืออำนวยความสะดวกขององคกร  ลดการใชกระดาษ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว   
และจัดซ้ือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีชำรุดเสื่อมสภาพไมสามารถใชการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ   
จึงมีความจำเปนตองโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567       
โดยขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลตำบลทายาง  ดังนี้ 
  โอนลด 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
  1. งบดำเนินงาน 
      1.1 หมวดคาใชสอย 
   -  ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการจัดงานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลท่ี 9) งบประมาณตั้งไว  30,000.-บาท คงเหลือ  3,300.- บาท   
ขอโอนลด  จำนวนเงิน  3,000.- บาท 
   -  ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 
(โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจาง) งบประมาณตั้ง
ไว  500,000.-บาท  คงเหลือ  72,432.50.- บาท  ขอโอนลด  จำนวนเงิน  70,000.- บาท 

รวมขอโอนลดเงินงบประมาณรายจายไปต้ังจายเปนรายการใหม  จำนวนเงินท้ังสิ้น 73,000.-บาท  
(-เจ็ดหม่ืนสามพันบาทถวน.-) 

โอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
1.  งบลงทุน 
     1.1  หมวดคาครุภัณฑ   
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-  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ 

คอมพิวเตอรแท็บเล็ต  แบบท่ี 2  จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 23,000.-  บาท (รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน มีนาคม  2566 หนาท่ี 7)  ขอโอนเพ่ิม  
จำนวนเงิน  23,000.-บาท (-สองหม่ืนสามพันบาทถวน-) 

-  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโคมไฟสนาม สำหรับติดตั้งภายใน 
สำนักงานเทศบาลตำบลทายาง จำนวน 10 ตน  ราคาตนละ  5,000.- บาท  เปนโคมไฟผลิตจากอลูมิเนียมหรือ      
ไฟเบอรกลาสชนิดเดียวกันกับตัวเสา ใชคูกับหลอดไฟข้ัว E27 หรือหลอดไฟ LED   มีขนาดความสูงไมนอยกวา    
2.00 เมตร  (เปนครุภัณฑท่ีไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ  จึงต้ังงบประมาณ
รายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน)   ขอโอนเพ่ิม  จำนวนเงิน  50,000.-  บาท  (หาหม่ืนบาทถวน)  

รวมขอโอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  จำนวนเงินท้ังสิ้น  73,000.-
บาท  (-เจ็ดหม่ืนสามพันบาทถวน-)  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
  การโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหมดังกลาวขางตน  เปนรายการยกเวนท่ีไมตอง
อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2566 – 2570)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0810.3/ ว 6086  ลง
วันท่ี  19  สิงหาคม  2565  เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการใชแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ขอ 1.1.5 ขอ 1  การดำเนินการบริหารจัดการภายในขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกิดจากสิ่งท่ีมีอยูแลวแตไมปรากฎอยูในหนาท่ีและอำนาจตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายแผน
ข้ันตอนการกระจายอำนาจฯ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงไมสงผลกระทบตอประชาชนโดยตรงหรือประชาชน
ไมไดรับประโยชนโดยตรง  ไมตองจัดทำเปนแผนพัฒนาทองถ่ิน  
  ดังนั้น  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายตามรายการท่ีกลาวขางตน  โดยโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑ  รวมเปนเงิน  73,000.-บาท (-เจ็ดหม่ืนสามพันบาทถวน-) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    พ.ศ.2563  หมวด 4  ขอ 27  
การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวคะ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 
  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว  ดิฉันขอมติท่ี
ประชุมในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  ตามท่ีเสนอหรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   10  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 
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นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนครับ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายไปต้ังจายเปนรายการใหม เปนเอกฉันทดวย
คะแนนเสียง 10 เสียง (สมาชิกสภาเทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมติ อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปน
รายการใหม ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑ 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้   
  1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนคา
ครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบ
แลว 
  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรองจาย
เปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาลนคร 
ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตองมีเงิน
สะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
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   ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว   

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบฯใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลว 

นั้น 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน    
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑ
ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
ขอใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาอนุ มัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง            

ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส  จำนวน  2  รายการ  เปนจำนวนเงินท้ังสิ้น  26,500  บาท (สองหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) 

เหตุผล 
ดวยกองยุทธศาสตรและงบประมาณ  มีความจำเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส  คือ  เครื่องคอมพิวเตอร  All In One  สำหรับงานประมวลผล  จำนวน  ๑  เครื่อง  เปนจำนวนเงิน     
๒4,0๐๐ บาท (สองหม่ืนสี่พันบาทถวน)  เพ่ือทดแทนเครื่องเกาท่ีเสื่อมสภาพไมสามารถใชงานไดตามปกติ  และจัดซ้ือ
เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เปนจำนวนเงิน  2,500 บาท (สองพันหารอยบาทถวน) เปนไป
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ และระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม  โดยคณะผูบริหารพิจารณาแลวเห็นวามีความจำเปนตองดำเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรืออิเล็กทรอนิกส  เพ่ือเปนการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง  
ซ่ึงจากการตรวจสอบเงินสะสมของเทศบาล  ณ  วันท่ี  31  มกราคม  2567  สามารถนำไปจายขาดเงินสะสมได  
จำนวน  8๒,๔65,095.59  บาท (แปดสิบสองลานสี่แสนหกหม่ืนหาพันเกาสิบหาบาทหาสิบเกาสตางค) 
  การจายขาดเงินสะสมดังกลาว  เปนรายการยกเวนท่ีไมตองอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๑๘๑๐.๓ / ว ๖๐๘๖ ลงวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติการใชแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ  ขอ ๑.1.5  ขอ 1)  การดำเนินการบริหารจัดการภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเกิดจากสิ่งท่ีมีอยู
แลวแตไมปรากฏอยูในหนาท่ีและอำนาจตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายแผนข้ันตอนกระจายอำนาจฯ ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงไมสงผลกระทบตอประชาชนโดยตรงหรือประชาชนไมไดรับประโยชนโดยตรงไมตองจัดทำเปน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
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ดังนั้น  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง  เปนคาใชจายในการจัดซ้ือครุภัณฑ
ดังกลาว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕66 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได  
โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้   

(1) ใหกระทำไดเฉพาะภารกิจซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปน           
คาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตาม  
ระเบียบแลว 

(๓) ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ 
สิบหาของงบประมาณรายจายประจำป  เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  เม่ือไดกันเงินสะสมสำรองจาย
เปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลว องคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาลนคร    
ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท  เทศบาลเมือง  เทศบาลตำบล   และองคการบริหารสวนตำบล ตองมี
เงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 

(๔) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวคะ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 
  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว  ดิฉันขอมติท่ี
ประชุมในการอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑ  ตามท่ีเสนอหรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   10  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑ  เปนเอกฉันทดวยคะแนน
เสียง 10 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 
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นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมติ อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑ  
ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปด  
(CCTV) 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้   
  1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปน          
คาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบ
แลว 
  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรองจาย
เปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาลนคร 
ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตองมีเงิน
สะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
   ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว   

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบฯใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลว 

นั้น 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 
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นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน    
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
  ขอใหสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือจายเปน           
คาจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปด  ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส   จำนวน  1  รายการ    จำนวนเงิน   
1,290,560.-  บาท  (หนึ่งลานสองแสนเกาหม่ืนหารอยหกสิบบาทถวน)     
 

เหตุผล 
ดวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัดเทศบาล  ไดตรวจสอบพ้ืนท่ีบริเวณทางลอด

หนองแฟบ ถึงแยกหนาการไฟฟาทายาง  หมูท่ี 5  ตำบลทายาง  อำเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี   เกิดอุบัติเหตุ     
ทางถนนบอยครั้ง  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลใหทองถ่ินติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดใหครอบคลุมท่ัวถึง        
เพ่ือเปนการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  

ดังนั้น  เพ่ือแกปญหาความเดือดรอน  รักษาความเปนระเบียบเรียบรอย  ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  และเปนไปตามความตองการของประชาชน  คณะผูบริหารพิจารณาแลวเห็นวาการติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปดบริเวณดังกลาว  เปนการปองกันและแกไขปญหาการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี  จึงมีความจำเปนตองจัดซ้ือ
กลองโทรทัศนวงจรปด พรอมอุปกรณและติดตั้ง  บริเวณทางลอดหนองแฟบ  หมูท่ี 5  ตำบลทายาง  อำเภอทายาง  
จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน  1  ระบบ  จำนวนเงิน  1,290,560.-บาท  (หนึ่งลานสองแสนเกาหม่ืนหารอยหกสิบบาท
ถวน)  บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน    (พ.ศ.2566 – 2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2567  หนาท่ี 12  ลำดับท่ี 
1   รายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1.  กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย  แบบมุมมองคงท่ีสำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป
และงานอ่ืนๆ (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ประจำป  พ.ศ.2564       
ณ วันท่ี  11  มิถุนายน  2564 ขอ 4)  จำนวน  16 กลอง   
  2.  อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) แบบ 16 ชอง  (ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดประจำป พ.ศ.2564  ณ วันท่ี  11  มิถุนายน  2564       
ขอ 10)  จำนวน  1 เครื่อง 
  3.  โทรทัศน แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว (ตามมาตรฐานครุภัณฑสำนักงบประมาณ
เดือน ธันวาคม ป 2566 ขอ 5.4.2)  จำนวน  1 เครื่อง 
  4.  อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง (ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ประจำป พ.ศ.2564  ณ วันท่ี  11  มิถุนายน  2564  
ขอ 13)  จำนวน  4  เครื่อง 
  5.  ฮารดดิส  ความจุขอมูล 4 TB  จำนวน  4 กอน 

6.  อุปกรณเชื่อมตอสายใยแกวนำแสงพรอมอุปกรณเครือขาย  จำนวน  14 ตัว 
  7.  สายใยแกวนำแสง เชื่อมตอ (Pigtail) ชนิด Single mode ความยาวเสนละ  1 เมตร  จำนวน  
28 เสน 
  8.  เครื่องจายไฟ มาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)  จำนวน   4 เครื่อง 
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9.  สายเคเบิลสำหรับเชื่อมตออุปกรณเครือขาย  ชนิด UTP CAT 5e ชนิดสายสำเร็จ  ความยาว     

3 เมตร  จำนวน  14 เสน 
  10.  สายเคเบิลสำหรับเชื่อมตอกลองวงจรปด ชนิด UTP CAT 5e จำนวน  400 เมตร             

  11.  ตูพักสายใยแกวนำแสง  ชนิดแขวน (Wall Outdoor)  จำนวน  3 ตู 
  12. ตูพักสายใยแกวนำแสง  ชนิดแขวน ขนาด Rack 6U (Wall Rack Outdoor) จำนวน  4 ตู 
  13.  อุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายใยแกวนำแสง ขนาด 5 ชอง  แบบมี PoE  จำนวน         
4 เครื่อง 
  14. เสาเหล็กกลมชุบกัลปวาไนซ  สำหรับติดตั้งระบบกลองวงจรปด ขนาด 5 นิ้ว  ความสูงรวม     
6 เมตร  จำนวน  1 ตน 
  15. เสาเหล็กกลมชุบกัลปวาไนซ  สำหรับติดตั้งระบบกลองวงจรปด ขนาด 5 นิ้ว  ความสูงรวม    
4 เมตร  จำนวน  4 ตน 
  16. ฐานรากสำหรับยึดเสา  จำนวน  5 ชุด 
  17. สายนำสัญญาณ Fiber Optic 12 Core SM. สำหรับภายนอกอาคาร  จำนวน  2,200 เมตร 
  18. คาแรงในการติดตั้งระบบพรอมอุปกรณ  จำนวน  1 งาน 
   

ขณะนี้ เทศบาลตำบลทายาง  คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใชได  ณ วันท่ี  31  มกราคม  2567     
จำนวนเงิน  82,465,095.59  บาท  (แปดสิบสองลานสี่แสนหกหม่ืนหาพันเกาสิบหาบาทหาสิบเกาสตางค) 
 

  ดังนั้น  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง  เปนคาใชจายในการจัดซ้ือ
กลองโทรทัศนวงจรปด CCTV  พรอมอุปกรณและติดตั้ง  จำนวน  1  ระบบ  จำนวนเงิน   1,290,560.-บาท             
(หนึ่งลานสองแสนเกาหม่ืนหารอยหกสิบบาทถวน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน 
การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้   
  1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปน          
คาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบ
แลว 
  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรองจาย
เปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาลนคร 
ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตองมีเงิน
สะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
   ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาอนุมัติตอไป 
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นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวคะ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 

นายไพโรจน  อุยตระกูล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน     
กระผม นายไพโรจน  อุยตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  ในการจัดซ้ือจัดจางกระผมไมมีขอทวงติง  แตใน
การขอใชเงินจายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปดในครั้งนี้  เรามีความจำเปนมากนอยเพียงใดท่ีจะตอง
ใชเงินจายขาดเงินสะสม  สำหรับกระผมมองวาเรายังไมนามีความรีบดวนท่ีจะตองใชเงินจายขาดเงินสะสมในการ
จัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปดในครั้งนี้  ตามระเบียบอาจสามารถดำเนินการใชเงินจายขาดเงินสะสมได  แตกระผมมอง
วาเราควรจะใชเงินจายขาดเงินสะสมในกรณีท่ีจำเปนเรงดวนหรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนจริงๆมากกวา  
ไมใชใชเหตุผลวาเพราะเกิดอุบัติเหตุบอยครั้งจึงทำใหตองมีการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด  ซ่ึงในการเกิดอุบัติเหตุ
กระผมมองวามันนาจะมาจากพฤติกรรมของบุคคลดวย  เราควรจะตองมีการปลูกฝงพฤติกรรมใหกับประชาชนในการ
ใชรถใชถนนใหถูกตอง  หรือสรางจิตใตสำนึกในการใชรถใชถนนอยางระมัดระวัง  เพ่ือจะไดชวยกันลดอุบัติเหตุทาง
ถนน  และในรายละเอียดของการขอใชเงินจายขาดเงินสะสมสำหรับการจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปดไมมีการแสดง
จุดการติดตั้งหรือรายละเอียดของการติดตั้งใหสภาไดรับทราบเลย  ซ่ึงทำใหสภาไมสามารถพิจารณาไดวาจุดท่ีติดต้ัง
เหมาะสมหรือไม  ก็ขอฝากคณะผูบริหารไดพิจารณาดวยครับ  ขอบคุณครับ 
 
นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน  
ดิฉัน นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ  นายกเทศมนตรี  ในนามของคณะผูบริหาร ขออนุญาตชี้แจงประเด็นขอสอบถาม
ของทานสมาชิกสภาเทศบาล  ประเด็นแรกเก่ียวกับการขอใชงบประมาณเงินจายขาดเงินสะสม  ขออนุญาตเรียน
ชี้แจงวาในการทำงบประมาณในแตละปเราไมมีงบประมาณในดานการลงทุนเพียงพอท่ีจะดำเนินโครงการตางๆไดตาม
ภารกิจท่ีวางแผนไว ซ่ึงบางภารกิจเทศบาลอ่ืนก็ไมไดมีการดำเนินการ อยางเชน งานโรงรับจำนำ  งานบำบัดน้ำเสีย 
และงานกิจการประปา  ซ่ึงงบประมาณของเทศบาลสวนมากจะไปดำเนินงานในสวนของการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
โครงการงานประเพณีตางๆ ซ่ึงทำใหงบลงทุนท่ีจะนำไปใชในการดำเนินงานเหลือไมถึง 10 เปอรเซ็นของงบประมาณ
เทศบาลจึงมีความจำเปนตองขออนุมัติจากสภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติเงินจายขาดเงินสะสมในการดำเนินการโครงการ
ตางๆของเทศบาล  เพ่ือเปนการดูแลคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชน  และในสวนของ
ระเบียบการใชเงินจายขาดเงินสะสมท่ีรัฐบาลปลดล็อคใหสามารถใชเงินจายขาดเงินสะสมไดนั้น  เปนเพราะเงินสะสม
ท่ัวประเทศมีมากกวาแสนลาน  รัฐบาลจึงอนุญาตใหทองถ่ินสามารถใชเงินจายขาดเงินสะสม เพ่ือเปนการกระตุน
เศรษฐกิจภายในประเทศ  และในการขออนุมัติใชเงินสะสมก็เปนไปตามระเบียบท่ีกำหนดใหสามารถใชได คือ ตองมี
การกันเงินสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละสิบหาของประมาณการ
รายจายประจำป  เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน และเทศบาลตำบลตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวา
หาลานบาทถึงจะสามารถขออนุมัติใชเงินสะสมได  ประเด็นท่ีสองเรื่องการติดตั้งกลองวงจรปด  รัฐบาลไดมีนโยบาย
ใหทองถ่ินติดตั้งกลองวงจรปดครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี ซ่ึงในความเปนจริงถาจะใหติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลทายาง 
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ใหครอบคลุมนั้นคงจะยากเพราะดวยพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลทายางมีพ้ืนท่ีคอนขางมากถึง 79 ตารางกิโลเมตร      
ซ่ึงไมสามารถท่ีจะติดตั้งไดครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  แตเทศบาลก็จะพิจารณาเลือกพ้ืนท่ีหรือจุดท่ีเหมาะสมมีความเสี่ยง    
ท่ีจะเกิดเหตุ  เพราะทุกครั้งท่ีจะดำเนินการติดตั้งกลองวงจรปด  เทศบาลก็ไดมีการทำงานรวมกับสถานีตำรวจทายาง
ท้ังชุดการจัดจราจร และชุดสืบสวนในการพิจารณาจุดหรือตำแหนงในการติดตั้งกลอง   เพ่ือเปนการเพ่ิมมุมมอง     
ในหลายมิติ อยางทางดานจราจรก็จะมีมุมมองในเรื่องของความปลอดภัยทางจราจร  ดานสืบสวนก็จะมีมุมมองใน
เรื่องของการเกิดอาชญากรรม  จะเห็นไดวากรณีท่ีเกิดเหตุการณในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลทายางในหลายๆ
เหตุการณท่ีสามารถจับคนรายหรือผูกระทำผิดไดก็มาจากกลองวงจรปดของเทศบาลตำบลทายาง อยางเชน การปลน
ทองในหางโลตัส  สวนหนึ่งก็มาจากกลองวงจรปดของเทศบาลตำบลทายาง  และในการขอติดตั้งกลองวงจรปดใน
บริเวณทางลอดหนองแฟบ ถึงแยกหนาการไฟฟาทายาง  ซ่ึงบริเวณดังกลาวเริ่มเปนชุมชนหนาแนนและเปนเสนทางท่ี
มีรถสัญจรผานไปมาเปนจำนวนมาก  เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน จึงไดขอ
อนุมัต ิ   จายขาดเงินสะสมเพ่ือดำเนินการติดตั้งกลองวงจรปดในบริเวณดังกลาว  ในสวนสเปคของกลองก็จัดซ้ือตาม
มาตรฐานท่ีกำหนด  ในการจัดซ้ือกลองวงจรปดจะมีข้ันตอนในการจัดซ้ือท่ีแตกตางจากการจัดซ้ือครุภัณฑประเภท
อ่ืนๆ คือในการจัดซ้ือกลองวงจรปดกอนท่ีจะดำเนินการจัดซ้ือไดนั้น  หนวยงานจะตองทำเรื่องจัดสงใหคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรีกอนท่ีจะดำเนินการ
จัดซ้ือจัดจางได  และสำหรับแผนผังจุดติดตั้งกลองนั้นทางคณะผูบริหารตองขออภัยทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานท่ี
ไมไดแจกใหกับทุกทานไดดูรายละเอียด  ขออนุญาตใหทางเลขานุการสภาเทศบาลนำเอกสารแจกใหทุกทานไดดู
รายละเอียดประกอบการพิจารณาดวยคะ  ขอบคุณคะ 

นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไมคะ  เชิญคะ 
  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว  ดิฉันขอมติท่ี
ประชุมในการอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)  ตามท่ีเสนอหรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   10  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)     
เปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 10 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 
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นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมติ อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)  ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 8 

ระเบียบวาระท่ี  8 ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะ 
    และขนสง 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้   
  1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนคา
ครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบ
แลว 
  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรองจาย
เปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาลนคร 
ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตองมีเงิน
สะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
   ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว   

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบฯใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลว 

นั้น 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 
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นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน    
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง  ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
  ขอใหสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ
ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบำบัดน้ำเสีย  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภท
คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  เปนจำนวนเงิน  1,200,000.-  บาท  (หนึง่ลานสองแสนบาทถวน) 
 

เหตุผล 
  ดวยกองชาง  เทศบาลตำบลทายาง   ไดทำการจัดซ้ือรถดูดสิ่งโสโครกเพ่ือดำเนินการลอกทอระบาย
น้ำ ดูดสิ่งโสโครก  ตามภารกิจการบำรุงรักษาท่ีสาธารณะ  ทางน้ำ  ทางระบายน้ำ  รวมถึงกำจัดสิ่งปฏิกูลในทอระบาย
น้ำ  ซ่ึงปจจุบันเทศบาลตำบลทายางประสบกับปญหาทอระบายน้ำสาธารณะอุดตัน  เนื่องจากมีเศษขยะและสิ่งปฏิกูล
กีดขวางทางน้ำ  ทำใหการระบายน้ำไมสะดวก  สงผลใหบางพ้ืนท่ีมีน้ำทวมขัง  ซ่ึงการดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูลจะตองมี
การขนถายเศษขยะและสิ่งปฏิกูลไปท้ิง   
 

  ดังนั้น  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน  รวมถึงลด
ปญหาทอระบายน้ำอุดตันของเศษขยะ  น้ำทวมขังในพ้ืนท่ีเขตชุมชน    เพ่ือใหการดำเนินงานในการบำรุงรักษาทอ
ระบายน้ำ  รวมถึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน  พรอมท้ังประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  คณะผูบริหาร
พิจารณาแลวเห็นวามีความจำเปนตองดำเนินการจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  เพ่ือเปนการจัดซ้ือรถบรรทุก
กระบะเททาย  จำนวน  1  คัน  จำนวนเงิน  1,200,000.-  บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
  -  รถบรรทุกกระบะเททาย   
  -  ขนาด  1  ตัน  ชนิด  4  ลอ   
  -  เครื่องยนตดีเซล  4  สูบ  4  จังหวะ   
  -  มีกำลังแรงมาไมนอยกวา  120  แรงมา  ตัวกระบะบรรทุก   
  -  เปนครุภัณฑท่ีไมมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ   
  -  ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑ  ตามราคาทองถ่ิน  เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและ
ทดแทนพัสดุเกาท่ีชำรุด   
  -  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี  มท  0808.2/ว 1095  ลงวันท่ี  28  
พฤษภาคม  2564   
  -  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน  2552   
  -  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว  7509 ลงวันท่ี  7  ตุลาคม  2565 
  -  บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.  2566-2570) เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี  1/2566  หนาท่ี 29  
ลำดับท่ี 2   

ขณะนี้เทศบาลตำบลทายาง  คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใชได  ณ วันท่ี  31  มกราคม   2567  จำนวนเงิน 
82,465,095.59  บาท  (แปดสิบสองลานสี่แสนหกหม่ืนหาพันเกาสิบหาบาทหาสิบเกาสตางค) 

 

ดังนั้น  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง  เปนคาใชจายในการจัดซ้ือครุภัณฑ 
ยานพาหนะและขนสง  จำนวนเงิน  1,200,000.-  บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)   
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
  1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนคา
ครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบ
แลว 
  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรองจาย
เปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาลนคร 
ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตองมีเงิน
สะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
  ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน  การคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวคะ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 

นายไพโรจน  อุยตระกูล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน     
กระผม นายไพโรจน  อุยตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  ในการจัดซ้ือครุภัณฑกระผมไมมีปญหานะครับ  
แตกระผมแครูสึกสงสัยในการจัดซ้ือเพ่ือรองรับในการใชบุคลากรลอกทอหรืออยางไรครับ  เพราะในเหตุผลบอกวาได
ทำการจัดซ้ือรถดูดสิ่งโสโครก  รถดูดสิ่งโสโครกคือดูดแลวนำไปท้ิงไมใชหรือครับ  แตในภารกิจท่ีจะจัดซ้ือรถบรรทุก
กระบะเททายเพ่ือบุคลากรลอกทอใชหรือไมครับ  ถาใชเพ่ือใหบุคลากรลอกทอทำไมเราไมนำรถท่ีมีอยูไปดัดแปลง
เพ่ือใหใชงานได  เพราะเทาท่ีกระผมทราบรถเทศบาลก็มีอยูหลายคันท่ีสามารถนาจะนำไปดัดแปลงเพ่ือใชงานนี้ได  
นาจะเปนการประหยัดงบประมาณมากกวา  ถาสามารถทำไดก็นาจะเปนผลดีมากกวา เพราะถาซ้ือใหมก็เทากับเปน
การเพ่ิมรายจายงบประมาณ  และตองเพ่ิมบุคลากรในการใชงานอีก ก็ขอฝากทานคณะผูบริหารพิจารณาดวยครับ  
ขอบคุณครับ 
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นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน  
ดิฉัน นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ  นายกเทศมนตรี  ในนามของคณะผูบริหาร ขออนุญาตชี้แจงประเด็นขอสอบถาม
ของทานสมาชิกสภาเทศบาลเก่ียวกับการจัดซ้ือรถบรรทุกกระบะเททาย  ซ่ึงวัตถุประสงคของการจัดซ้ือรถบรรทุก
กระบะเททายเพ่ือนำไปบรรทุกสิ่งปฏิกูลท่ีคนงานไดลอกทอ  และทางเทศบาลก็ไดดำเนินการจัดซ้ือรถดูดสิ่งโสโครกซ่ึง
อยูในข้ันตอนของการประกอบเพ่ือนำสง  แตในขณะนี้ท่ีเราดำเนินการลอกทอในหลายๆจุดภายในเขตเทศบาล เราใช
รถกระบะธรรมดาในการบรรทุกสิ่งปฏิกูลเพ่ือนำไปท้ิง  และตองใชแรงคนงานในการดำเนินการ  ซ่ึงทำใหเสียเวลาใน
การทำงานคอนขางมาก  ถาเรามีรถบรรทุกกระบะแบบสามารถเทท้ิงไดเลยก็จะชวยในการประหยัดเวลาและทุนแรง
ในการขนสิ่งปฏิกูลท้ิง  ซ่ึงคนงานลอกทอของเทศบาลทุกวันนี้ทำงานคอนขางหนักเพราะเรามีตารางการทำงานลอก
ทอเกือบทุกวัน  งานบำบัดน้ำเสียไมไดลอกทอเฉพาะเสนท่ีวางระบบน้ำเสียอยางเดียว  เราดำเนินการลอกทอท้ัง    
เขตเทศบาลท่ีเปนทอระบายน้ำของเทศบาลท้ังหมด  ซ่ึงเปนภารกิจท่ีคอนขางหนักและตองใชกำลังคนคอนขางเยอะ 
ถามีเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีสามารถอำนวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีไดก็จะชวยใหการทำงานมีประสิทธิภาพดีข้ึน 
ในสวนของคนขับก็ไดมีการปรึกษากันแลววาจะใชคนขับท่ีมีอยูเดิม  ซ่ึงจะทำใหไมตองจางบุคลากรเพ่ิมข้ึนในสวนนี้ 
และในสวนของการนำรถเกามาดัดแปลงตามระเบียบไมสามารถดำเนินการไดนะคะ  จึงมีความจำเปนตองจัดซ้ือ
รถบรรทุกกระบะเททายเพ่ือนำมาใชในภารกิจของเทศบาลตำบลทายาง  ขอบคุณคะ 

นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไมคะ  เชิญคะ 
  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว  ดิฉันขอมติท่ี
ประชุมในการอนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  ตามท่ีเสนอหรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   10  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง     
เปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 10 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 
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นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมติ อนุมัติใหจายขาดเงินสะสม เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง  ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 9 

ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคากอสราง 
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้   
  1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนคา
ครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบ
แลว 
  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรองจาย
เปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาลนคร 
ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตองมีเงิน
สะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
   ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว   

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบฯใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลวนั้น 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 
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นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน    
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคากอสราง  
ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
  ขอใหสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง  เพ่ือจายเปน 
คากอสราง  ในแผนงานเคหะและชุมน  งานบำบั ดน้ ำเสีย   งบลงทุน  หมวดคา ท่ีดินและสิ่ งกอสราง               
ประเภท    คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  จำนวน  2  โครงการ  จำนวนเงิน   1,990,000.-  บาท  (หนึ่งลานเกาแสนเกา
หม่ืนบาทถวน)     

เหตุผล 
ดวยเทศบาลตำบลทายาง   ไดตรวจสอบปญหาความเดือดรอนของประชาชน บริเวณบอดักน้ำเสีย

บริเวณบานทาพุง  พบวามีการรั่วไหลของน้ำเสียไหลลงแมน้ำเพชรบุรี  ทำใหประชาชนท่ีใชประโยชนจากแมน้ำ
เพชรบุรีไดรับความเดือดรอน  รวมถึงทำใหน้ำเสียท่ีเขาระบบมีปริมาณลดลง  สงผลระบบบำบัดน้ำเสียลด
ประสิทธิภาพในการบำบัด 
 

ดังนั้น  เพ่ือแกไขปญหาการรั่วไหลของน้ำเสีย  ลดปญหามลพิษทางน้ำ  รวมถึงเปนการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนแบบยั่งยืน  และใหเปนไปตามความตองการของประชาชน  เปนการประหยัด
งบประมาณและใหผลตอบแทนสูงสุด  คณะผูบริหารพิจารณาแลวเห็นวา  เพ่ือเปนการแกไขปญหาและบำบัดความ
เดือดรอนของประชาชนอยางเรงดวน  จึงจำเปนตองดำเนินการโครงการตาง ๆ ตามรายละเอียดโครงการดังตอไปนี้ 
  1.  โครงการปรับปรุงบอดักน้ำเสีย  CSO  05  หมูท่ี  1  ตำบลทายาง  จำนวน  1  แหง  รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทายาง  เลขที่  กช  6/2567  จำนวนเงิน  490,000  บาท  (สี่แสนเกาหม่ืน
บาทถวน)  บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  1/2567 หนาท่ี 10  ลำดับท่ี 11 
  2.  โครงการกอสรางอาคารสถานีสูบน้ำเสีย  บริเวณบานทาพุง  หมูท่ี  1 ตำบลทายาง  จำนวน      
1  แหง  รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทายาง  เลขท่ี  กช  5/2567  จำนวนเงิน  1,500,000  
บาท  (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน)  บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  1/2567 
หนาท่ี 4  ลำดับท่ี 1 

ขณะนี้เทศบาลตำบลทายาง  คงเหลือเงินสะสมท่ีนำไปใชได  ณ วันท่ี  31  มกราคม  2567  
จำนวนเงิน 82,465,095.59  บาท  (แปดสิบสองลานสี่แสนหกหม่ืนหาพันเกาสิบหาบาทหาสิบเกาสตางค) 
  ดังนั้น  จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลทายาง  เปนคาใชจายในการกอสราง   
จำนวน  2  โครงการ  จำนวนเงิน   1,990 ,000.-  บาท  (หนึ่งลานเกาแสนเกาหม่ืนบาทถวน)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน
ภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้   
  1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนคา
ครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบ
แลว 
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  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรองจาย
เปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาลนคร 
ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตองมีเงิน
สะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
  ท้ังนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน  การคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวคะ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 

นายไพโรจน  อุยตระกูล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน     
กระผม นายไพโรจน  อุยตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  กระผมขออนุญาตสอบถามครับไมมีแบบการ
กอสรางใหสมาชิกสภาเทศบาลไดดูรายละเอียดเลยหรือครับ  มีแตประมาณการท่ีแนบมาใหแลวสมาชิกสภาเทศบาล
จะพิจารณาหรือตรวจสอบไดอยางไรครับวาแบบมีความถูกตองสอดคลองกับประมาณการท่ีแนบมา  อยากจะขอให
ชวยทำเอกสารใหครบถวนถูกตองและมีความละเอียดมากกวานี้ดวยครับ    กระผมเคยพูดในสภาเสมอมาเก่ียวกับ
การจัดทำเอกสารตางๆขอใหถูกตองละเอียดและครบถวนใหสภาเทศบาลมีความเชื่อม่ันและตรวจสอบไดดวยนะครับ  
ในรายละเอียดของโครงการกอสรางอาคารสถานีสูบน้ำเสียบริเวณบานทาพุงจุดนี้อยูในเขตของทางหลวงบริเวณใต
สะพานหรือไมครับ ดวยความเปนหวงวาถาอยูในเขตทางหลวงเราสามารถดำเนินการไดหรือไม  ถาอยูในเขตไดมีการ
ขออนุญาตหรือยัง  หรือเราสามารถขอสนับสนุนงบประมาณจากทางหลวงไดหรือไม  เราจะไดไมตองเสียงบประมาณ
ในการดำเนินการนี้  ก็ขอฝากทางคณะผูบริหารตรวจสอบดวยนะครับ  ขอบคุณครับ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน  
ดิฉัน นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ  นายกเทศมนตรี  ในนามของคณะผูบริหาร ขออนุญาตชี้แจงเก่ียวกับเอกสารการ
ประชุมท่ีนำสงใหกับทานสมาชิกสภาเทศบาลนั้น  ตามระเบียบเอกสารท่ีนำสงจะประกอบไปดวยรายงานการประชุม 
วาระการประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมซ่ึงอาจจะมีแบบ ปร.4 และแบบ ปร.5  โดยไมตองจัดสงใน
สวนของรายละเอียดของแบบแปลนก็ได แตถาหากวาทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะขอดูรายละเอียด
ของแบบแปลนการกอสรางก็สามารถมาขอดูไดท่ีกองชาง  แตในอนาคตเทศบาลจะดำเนินการจัดทำรายละเอียดแสดง
ในรูปแบบของคิวอารโคด  ซ่ึงทุกทานสามารถสแกนดูรายละเอียดของแบบแปลนไดทันที  แตถาไมสะดวกก็สามารถ
มาขอดูไดท่ีเทศบาล  สำหรับความจำเปนในการทำโครงการกอสรางอาคารสถานีสูบน้ำเสีย บริเวณบานทาพุง       
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ตรงคลองมะเด่ือมีน้ำไหลลงไปตรงบริเวณตึกท่ีกอสราง  ตามท่ีทานสมาชิกสภาเทศบาลไดกลาวไว คือทุกทานไมเห็น
แบบจึงมองภาพไมออกวาจะดำเนินการแบบไหน และอยูในเขตทางหลวงหรือไม ก็ขอนอมรับในขอผิดพลาดตรงนี้คะ 
ถาทุกทานไดเห็นแบบทุกทานก็จะสามารถรูไดวาเปนบริเวณตรงไหน  ในจุดแรกท่ีทำทุกทานอาจจะสงสัยวาทำไมใช
งบประมาณแค 490,000 บาท  เนื่องจากตรงบริเวณบานเจวรรณมีสถานีสูบน้ำเดิมอยูแลวแตไมสามารถสูบน้ำได
อยางเพียงพอ และไมสามารถตั้งใหมไดเหมือนตรงบริเวณบานทาพุง เนื่องจากบอแรกเปนท่ีของเอกชนท่ีมอบใหกับ
เทศบาลตำบลทายาง บอท่ีสองไมสามารถดำเนินการไดก็เลยตองทำเปนโครงการปรับปรุงบอดักน้ำเสียโดยติดตั้ง
เครื่องปมน้ำ  และในสวนของโครงการท่ี 2 งบประมาณ 1,500,000 บาท ท่ีอยูตรงบริเวณบานทาพุงบริเวณท่ีสราง
เข่ือนปองกันตลิ่งไวกอนถึงท่ียายสองตรงประตูน้ำบานเจแมว ซ่ึงตรงจุดนี้จะมีน้ำลนลงแมน้ำเพชรบุรีเกือบ 400 คิว 
เปนสาเหตุทำใหเทศบาลโดนรองเรียนเรื่องของการปลอยน้ำเสียลงแมน้ำเพชรบุรี  ซ่ึงมีการรองเรียนไปถึงสำนัก
นายกรัฐมนตรี  ศูนยดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี      
ศูนยดำรงธรรมอำเภอทายาง  เทศบาลตำบลทายางก็เลยทำบันทึกขอตกลงวาจะดำเนินการแกไขปญหาในสวนนี้  
สำนักงานสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษท่ี 8 จังหวัดราชบุรี  ก็ไดมีการมาตรวจนิเทศติดตามงานทุก 3 เดือนในเรื่อง
ของการบำบัดน้ำเสีย  ซ่ึงทางสำนักงานสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษท่ี 8 จังหวัดราชบุรี  ก็ไดมีการออกแบบการ
แกไขปญหานี้ไวใหดวย  สำหรับโครงการกอสรางอาคารสถานีสูบน้ำเสียบริเวณ     บานทาพุง CSO 06 ท่ีมีปญหา
จากของเสียสะสมสงกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบาน และมีน้ำเสียไหลลนลงแมน้ำเพชรบุรีเนื่องจากปริมาณการสูบน้ำไมได
ประสิทธิภาพเพียงพอ  จึงทำใหน้ำลนไหลลงไปรวมกันท่ีคลองมะเดื่อ   ซ่ึงเทศบาลไดมีการประสานงานกับทางหลวง
ในการแกไขปญหาโดยการยกระดับของสะพานรวมถึงการแกไขปญหาของน้ำเสียบริเวณคลองมะเดื่อ  ซ่ึงถา
ดำเนินการแลวจะทำใหสามารถรับน้ำเสียไดเฉลี่ยอีกประมาณ 400-500 ลูกบาศกเมตร  จึงตองดำเนินการตั้งสถานี
สูบน้ำข้ึนมาใหมเพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว  และสำหรับโครงการปรับปรุงบอดักน้ำเสีย CSO 05 ท่ีตอง
ดำเนินการปรับปรุงเนื่องจากน้ำไมไหลไปตามทอน้ำเสียทำใหมีน้ำเสียสะสมสงกลิ่นเหม็นทำใหประชาชนไดรับ      
ความเดือดรอน  และยังเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย  สาเหตุเกิดจากบอดักน้ำเสียลึกประมาณ 4 เมตรระดับทอน้ำออก    
ต่ำกวาถนน 4 เมตร ระยะหางระหวางทอน้ำออกและทอน้ำเขาหางกันประมาณ 3 เมตร สงผลทำใหน้ำเสียสะสมอยู
ในบอเปนปริมาณมาก  วิธีการแกไขปญหาคือตองดำเนินการปรับปรุงบอดักน้ำเสียโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย เพ่ือเพ่ิม
อัตราการระบายน้ำเสียใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และยังชวยลดปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอีกดวย  
ลาสุดดิฉันไดเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเพชรบุรี   และในท่ีประชุมไดมีแจงเรื่องการเตรียม
ความพรอมในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต เนื่องจากในป พ.ศ.2567 เปนปมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
จะมีพระชนมายุ 6 รอบ 72 พรรษา ซ่ึงจังหวัดเพชรบุรีเปนพ้ืนท่ีท่ีจะตองนำน้ำพระพุทธมนตทูลเกลาถวาย  จึงตองมี
การเตรียมน้ำเพ่ือทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนตศักดิ์สิทธิ์    โดยทานผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีไดเนนย้ำใหทุกภาคสวน
ท่ีเก่ียวของชวยกันดูแลรักษาแมน้ำเพชรบุรีใหมีความสะอาดอยูเสมอ  เทศบาลตำบลทายางซ่ึงเปนหนวยงานหนึ่งท่ีอยู
ติดแมน้ำเพชรบุรีจึงตองรีบดำเนินการอยางเรงดวนในการแกไขปญหาน้ำเสียไหลลงแมน้ำเพชรบุรีใหทันกอนท่ีจะมี
งานพิธีดังกลาว  และตองรายงานผลการดำเนินงานใหกับสำนักนายกรัฐมนตรีไดรับทราบดวย  ขอบคุณคะ 

นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไมคะ  เชิญคะ 
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นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน  
กระผม  นายภราดร  เวทยนุกูล  เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงในสวนของเรื่องการจัดสงเอกสารใหกับ
สมาชิกสภาเทศบาล รวมท้ังคณะผูบริหารทุกทานนั้น  ในการประชุมในแตละครั้งเทศบาลก็ไดดำเนินการตามระเบียบ
ในการจัดสงเอกสารวาจะตองจัดสงเอกสารอะไรบางใหกับผูเขารวมประชุมไดพิจารณากอน  โดยตามระเบียบกำหนด
ไววาจะตองสงระเบียบวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 3 วัน ซ่ึงในวาระการประชุมกรณีท่ีมีโครงการกอสรางให
สงเอกสารแบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 แนบไปพรอมกับญัตติของโครงการนั้นๆ  แตในสวนของรายละเอียดแบบแปลน
ถาทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะดูก็สามารถขอดูรายละเอียดไดท่ีกองชาง  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีได
ชี้แจงไปแลววาในอนาคตเทศบาลจะดำเนินการจัดทำเอกสารเปนไปในรูปแบบของคิวอารโคท  เพ่ือเปนการอำนวย
ความสะดวกใหกับทานสมาชิกสภาเทศบาล  และลดปริมาณของเอกสารใหนอยลง   จึงขอนำเรียนใหทานสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทานรับทราบครับ 

นายไพโรจน  อุยตระกูล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน     
กระผม นายไพโรจน  อุยตระกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายาง  ท่ีกระผมพูดหมายความวาเอกสารท่ีจะใหสภา
เทศบาลไดพิจารณาตองมาขอดูหรือครับ  ทำไมไมสงมาใหดูหรือตรวจสอบกอนครับ  แลวทำไมจะตองมาขอใหสภา
พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสมทำไมไมดำเนินการไปเลยครับ สำหรับกระผมมองวาในการจะใหสภาเทศบาลได
พิจารณาเรื่องอะไรเราก็ควรจะมีเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมดนำสงใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดตรวจสอบและ
พิจารณากอนนะครับ  ไมใชใหสมาชิกสภาเทศบาลตองมาขอดูเอกสาร กระผมเขาใจครับวาอาจจะเปนการประหยัด
งบประมาณหรือลดปริมาณเอกสาร  แตก็ไมใชท่ีจะใหสภาเทศบาลมาประหยัดทุกกองนาจะตองชวยกันประหยัดดวย
นะครับถึงจะถูกตอง  ท่ีกระผมทวงติงคือควรจะตองจัดสงใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดตรวจดูเอกสารกอนไมใช
ใหสมาชิกสภาเทศบาลตองมาขอดูเอกสารครับ  ขอบคุณครับ 
 
นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน  
กระผม  นายภราดร  เวทยนุกูล  เลขานุการสภาเทศบาล ในสวนของงานเลขานุการสภาเทศบาลก็ขอนอมรับในขอ
ทวงติงของทานสมาชิกสภาเทศบาลเก่ียวกับการจัดสงเอกสารการประชุมสภาเทศบาลไว เพ่ือนำไปปรับปรุงแกไขใน
ครั้งตอไป  ขอบคุณครับ 

นางสาวรัตติกาล สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกหรือไมคะ  เชิญคะ 
  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว  ดิฉันขอมติท่ี
ประชุมในการอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคากอสราง  ตามท่ีเสนอหรือไม    
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 
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นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   10  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคากอสราง   เปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียง 
10 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมติ อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือจายเปนคากอสรางตามท่ี
เสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 10 

ระเบียบวาระท่ี  10 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัตจิายขาดเงินสะสม เพ่ือดำเนินการขยายเขตจำหนายน้ำประปา
ชุมชนบานเขากระจิว หมูท่ี 6 ตำบลทายาง  ถึงสถานีบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบล     
ทายาง หมูท่ี 5 ตำบลทายาง   

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงระเบียบฯ ใหท่ีประชุมรับทราบคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติ
จากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข  ดังตอไปนี้   
  1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปน          
คาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  2. ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบ
แลว 
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  3. ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละ
สิบหาของประมาณการรายจายประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรองจาย
เปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาลนคร 
ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตองมีเงิน
สะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 
  4. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 
ใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้น
เปนอันพับไป 
   ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว   

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ไดชี้แจงระเบียบฯใหทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดทราบแลวนั้น 

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาเทศบาล  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 
  กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน    
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลทายาง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดำเนินการขยายเขต 
จำหนายน้ำประปาชุมชนบานเขากระจิว หมู ท่ี 6 ตำบลทายาง – สถานีบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลทายาง            
หมูท่ี 5 ตำบลทายาง   ประกอบดวยหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
   ขอใหสภาทองถ่ิน พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดำเนินการขยายเขตจำหนายน้ำประปา 
ชุมชนบานเขากระจิว หมูท่ี 6 ตำบลทายาง – สถานีบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลทายาง หมูท่ี 5 ตำบลทายาง 
  

เหตุผล 
   เทศบาลตำบลทายางไดดำเนินการกอสรางสถานีบำบัดน้ำเสีย บานทุงหวา หมูท่ี 5 ตำบลทายาง 
ปจจุบันไมมีน้ำประปาใชประกอบกับบริเวณดังกลาวมีประชาชนอาศัยอยูหลายครัวเรือนและไดรับความเดือดรอน    
ในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค เพ่ือใหการปฏิบัติงานภายในสถานีบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลทายาง มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดและเปนการแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค  และเปน         
การเสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชน จึงมีความจำเปนตองดำเนินการขยายเขตจำหนายน้ำประปาชุมชน             
บานเขากระจิว หมูท่ี 6 ตำบลทายาง – สถานีบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลทายาง หมูท่ี 5 ตำบลทายาง โดยใช   
ทอพีวีซี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 400 มิลลิเมตร ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,996 เมตร พรอมชุดดับเพลิง 1 ชุด 
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลทายาง เลขท่ี กป 3/2566 บรรจุแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 
2570) แกไขครั้งท่ี 1/2567 หนา 11  ลำดับท่ี 1  จำนวนเงิน 816,000.- บาท  แตเทศบาลตำบลทายาง มิไดตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไวจึงจำเปนตองขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลฯ เพ่ือดำเนินการขยายเขตจำหนาย
น้ำประปาชุมชนบานเขากระจิว หมูท่ี 6 ตำบลทายาง – สถานีบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลทายาง หมูท่ี 5 ตำบล    
ทายาง เปนเงินท้ังสิ้น 816,000.-บาท (แปดแสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน)   
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   ขณะนี้การประปาเทศบาลตำบลทายางมีเงินสะสมท่ีสามารถจายขาดได ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ 
2567 จำนวน 6,348,583.30 บาท (หกลานสามแสนสี่หม่ืนแปดพันหารอยแปดสิบสามบาทสามสิบสตางค)     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับ เบิกจายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน        
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายเงินสะสมได โดยไดอนุมัติ
จากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  ๑.  ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงเปน        
คาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
  ๒.  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตาม           
ระเบียบแลว 
  3.  ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละสิบหา
ของงบประมาณรายจายประจำป  เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  เม่ือไดกันเงินสะสมสำรองจายเปน
คาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลวองคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาลนคร  ตองมีเงิน
สะสมคงเหลือไมต่ำกวาสบิลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล  ตองมีเงินสะสมคงเหลือไม
ต่ำกวาหาลานบาท 
  4.  เม่ือไดรับอนุ มัติ ให ใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการ             
กอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนดให                
การใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
  ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหสภาเทศบาลตำบลทายางพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานพิจารณาญัตติดังกลาวคะ 
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขออภิปรายแสดงความคิดเห็น  เชิญคะ 
  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแลว  ดิฉันขอมติท่ี 
ประชุมในการอนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดำเนินการขยายเขตจำหนายน้ำประปาชุมชนบานเขากระจิว หมูท่ี 6 
ตำบลทายาง – สถานีบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลทายาง หมูท่ี 5 ตำบลทายาง     
  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนคะ 

นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ   10  เสียงครับ  งดออกเสียง 1 เสียงครับ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึนคะ 
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นายภราดร  เวทยนุกูล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดไมเห็นชอบครับ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือดำเนินการขยายเขตจำหนายน้ำประปาชุมชน 
บานเขากระจิว หมูท่ี 6 ตำบลทายาง – สถานีบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลทายาง หมูท่ี 5 ตำบลทายาง เปนเอกฉันท 
ดวยคะแนนเสียง 10 เสียง  (สมาชิกสภาเทศบาล)  งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 
  เปนอันวาสภาเทศบาลตำบลทายาง มีมติ  อนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดำเนินการขยายเขต 
จำหนายน้ำประปาชุมชนบานเขากระจิว หมูท่ี 6 ตำบลทายาง – สถานีบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลทายาง หมูท่ี 5  
ตำบลทายาง   ตามท่ีเสนอ 

ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี 11 

ระเบียบวาระท่ี  11 เรื่องอ่ืนๆ   
นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเรื่องอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม  เชิญคะ 

นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรี 

กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทายางทุกทาน  
ดิฉัน นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ  นายกเทศมนตรี  ในนามของคณะผูบริหาร ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกทานท่ีไดพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในทุกญัตติท่ีทางคณะผูบริหารไดเสนอใหกับสภาเทศบาลในวันนี้  
และตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานสำหรับขอชี้แนะในการทำงาน  ซ่ึงดิฉันอยากจะนำเรียนใหทุก
ทานไดทราบวาในการทำงานทุกคนท่ีเก่ียวของก็ทำงานในหนาท่ีของตนเองอยางเต็มท่ี  ซ่ึงบางครั้งก็มีขอผิดพลาด
เกิดข้ึน  แตก็จะพยายามทำใหเกิดขอผิดพลาดใหนอยท่ีสุด  ถาไมมีขอผิดพลาดเลยก็จะถือวาเปนเรื่องท่ีดีมากๆเลยคะ  
และทุกครั้งก็ไดคำแนะนำท่ีดีจากทานไพโรจน  อุยตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลท่ีทำใหเราทำงานรอบคอบและ
ละเอียดมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงในวันนี้ตั้งใจจะขอสภาเทศบาลอนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือนำไปกอสรางถนนหลายสายใหกับ
ประชานท่ีเดือดรอน  ซ่ึงท่ีไมเขาวาระการประชุมในวันนี้เพราะมีการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง/แกไขแผนไมสอดคลองกัน  
จะตองขออนุญาตสภาเทศบาลเปดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  เพ่ือนำเรื่องการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมให
สภาเทศบาลไดพิจารณาอนุมัติ  ขออนุญาตนำเรียนใหสภาเทศบาลไดรับทราบในปงบประมาณ 2567 – 2568  
เทศบาลตำบลทายางไดรับงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนคอนขางเยอะ  ไมวาจะเปนงบประมาณจากจังหวัดเพชรบุรี 
งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรี  ไดแจงมาวาเทศบาลตำบลทายางไดรับงบประมาณของโรงกรอง
น้ำประปาทาขามประมาณ 1,900,000 บาท และงบประมาณขยายเขตประปาหนองแขม ซ่ึงเปนงบประมาณจาก
จังหวัดเพชรบุรีทำใหเทศบาลตำบลทายางประหยัดงบประมาณในการลงทุนไปคอนขางเยอะ  เงินอุดหนุนจาก      
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินงานกอสรางถนนจากหนองบวยไปตลาดเกษตร ซ่ึงถนนชำรุดเสียหายมากท่ีเทศบาล
ไมไดไปดำเนินการเพราะเปนท่ีของกรมธนารักษ  ตอนนี้ก็ไดงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมา
ดำเนินการแลว และงบประมาณจาก สทนช.ก็ไดมาหลายโครงการซ่ึงซ้ำกันคือประปาทาขามและประปาหนองแขมแต
จะแกปญหาอีกที  ในสวนของประปาหนองแขมเราทำทอไวเล็กซ่ึงดิฉันเคยแจงในท่ีประชุมคณะกรรมการแผนไปแลว 
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วาจะทำการเปลี่ยนทอใหมีขนาดใหญใหแรงดันน้ำมากข้ึนเพราะกำลังการผลิตเพ่ิมมากข้ึน  และไดงานวางทอจาก
ประปาทาซิกไปประปาทาขามกรณีท่ีประปาทาขามไมสามารถผลิตน้ำประปาได  ซ่ึงการกอสรางท่ีทาซิกงบประมาณ 
15 ลานบาท ไดดำเนินการเสร็จไปแลว  ทำใหการผลิตน้ำประปามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ก็จะสงตรงใหกับประปา
ทาขามกรณีท่ีประปาทาขามผลิตน้ำประปาไมได  และมีการทำสถานีประปาใหมท่ีกระจิวเพ่ือใหน้ำประปาบริเวณ     
ทายาง,กระจิวและหนองแฟบแรงข้ึน ซ่ึงโดยรวมแลวเทศบาลไดงบประมาณเกือบ 80 ลานบาท  ตอนนี้ในการขอ
งบประมาณตองใหทันยุคทันสมัย  เพราะปจจุบันการของบประมาณตองมีการยื่นขอผานระบบตางๆท่ีเก่ียวของ      
ตองเรงทำเอกสารหรือหาขอมูลเพ่ือประกอบการยื่นของบประมาณในระบบตางๆคอนขางเยอะ  ซ่ึงตอไปเทศบาล
ตำบลตองยื่นของบประมาณโดยตรงตอสำนักงบประมาณจะทำใหการของบประมาณยากยิ่งข้ึนถาเราไมเรียนรูวิธีการ
ในการดำเนินงานใหสอดคลองกับการดำเนินงานในปจจุบันถาเราทำไมทันเราก็ไมไดงบประมาณอยางระบบ       
Thai Water Plan  ตองพิมพบันทึกขอมูลเขาไปในระบบลวงหนาอยางนอย 6 เดือนถึง 1 ป   ถึงจะไดเงิน
งบประมาณ  ซ่ึงหมายความวาพวกเราตองมีวิสัยทัศนรวมกันในการคิดวาเราจะทำอะไร อยากจะใหทานสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทานไดคิดและมองในภาพรวมของการทำงาน  คณะผูบริหารทุกทานก็มีความตั้งใจในการทำงานเพ่ือ
ประชาชนดวยความจริงใจ  เห็นประโยชนของประชาชนเปนท่ีตั้งมาโดยตลอด  ก็ขอนำเรียนใหท่ีประชุมทราบ  
ขอบคุณคะ 

นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง 
ประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลทานใดมีเรื่องท่ีจะเสนอเรื่องอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม  เชิญคะ 
    ถาไมมีดิฉันขอปดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทายาง สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปพ.ศ.๒๕๖7 
และขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลามาเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันในวันนี้ ขอปดประชมุ  ขอบคุณคะ 

          -เลิกประชุมเวลา  11.30 น.- 

ลงชื่อ    อริญชญา  ผลศรัทธา ผูจดบันทึกฯ  ลงชื่อ       มธุรจน  สุภาษิต     ผูตรวจบันทึกฯ 
      (นางสาวอริญชญา  ผลศรัทธา)             (นางมธุรจน  สุภาษิต) 
      เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน                    หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล    

ตรวจถูกตอง    ภราดร  เวทยนุกูล เลขานุการฯ 
(นายภราดร  เวทยนุกูล) 
ปลัดเทศบาลตำบลทายาง 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1 ประจำป 2567 

เม่ือวันท่ี    5  มีนาคม  2567    

 ลงชื่อ    ชลเกา  ฉ่ำมะนา     กรรมการ   ลงชื่อ    พยงค  พุทธา กรรมการ 

       (นายชลเกา  ฉ่ำมะนา)                       (นายพยงค  พุทธา) 

  ลงชื่อ         รัตติกาล  สระสำอาง ประธานกรรมการ 
             (นางสาวรัตติกาล  สระสำอาง) 

         

สำเนาถูกตอง 

 
(นางสาวอริญชญา  ผลศรัทธา) 
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
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